

Hua Thanh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ

Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 - 2023 Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thực hiện Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường MN xã Hua Thanh năm học 2022 - 2023. Ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo những việc đã thực hiện được như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2023.

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường.

- Đội ngũ Ban đại diện CMHS nhiệt tình, trách nhiệm, các thành viên trong ban đại diện đều ủng hộ nhiệt tình các hoạt động.

2. Khó khăn:

- 98% là người dân tộc, rải rác các bản, đường xá đi lại khó khăn, phụ huynh chủ yếu làm nương rẫy.

- Một số phụ huynh trong trường chưa thực sự quan tâm đến con em mình, nên việc phối kết hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh gặp nhiều khó khăn, còn tồn tại về việc các cháu đi học chưa chuyên cần, học yếu, chưa ngoan...

- Ban đại diện CMHS đều kiêm nhiệm nhiều việc bận khác nhau do vậy việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các phụ huynh trong toàn trường chưa thường xuyên.

3. Kết quả hoạt động:

a. Công tác tổ chức, xây dựng các hoạt động ban đại diện:

Ngay từ đầu năm học 2022 - 2023, Ban đại diện Hội CMHS đã tham mưu Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đề xin phép tổ chức hội nghị Ban đại diện hội CMHS toàn trường họp có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, để bầu ra các ông bà tham gia trong ban thường trực hội cha mẹ học sinh gồm 03 ông bà trong Ban thường trực hội phụ huynh và 4 ông bà là thành viên trong BDD hội

cha mẹ học sinh. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh đã thống nhất xây dựng Quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch hoạt động của ban đại diện cha mẹ để thực hiện trong năm học 2022-2023.

Các thành viên trong Ban chấp hành đa số đều nhiệt tình trong công tác, vì bận nhiều công việc khác nhau, nên đôi lúc Ban Đại diện chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa đi sâu đi sát và tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Năm học 2022 – 2023 đã thành lập được 14 Chi hội lớp, mỗi chi hội có 02 thành viên: 01 chi hội trưởng, 01 chi hội phó, một số Chi hội lớp chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Chi hội và Ban thường trực hội phụ huynh của trường, một số nội dung của Kế hoạch và Quy chế của hội đã đề ra chưa thực hiện một cách triệt để.

b. Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và GD:

Trong năm học Ban đại diện hội CMHS các lớp và Ban thường trực của trường cũng đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, hỗ trợ và giúp đỡ học sinh học tập, tích cực tham dự vào các cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường và các buổi họp tại các lớp để nắm bắt và hiểu thêm về các hoạt động của nhà trường trong công tác CS,ND và GD trẻ. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã phối hợp có hiệu quả với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định như phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh tham gia các hội thi, giao lưu; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh ra lớp đảm bảo chỉ tiêu, hỗ trợ công lao động tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh của trường và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã ủng hộ và tặng cho nhà trường nguyên phế liệu, các loại cây hoa, cây cảnh, chậu cảnh, các loại đồ dùng..., quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trong các ngày lễ hội và ngày tết trong năm, tổ chức cùng nhà trường chương trình vui liên hoan văn nghệ, trải nghiệm, giao lưu do nhà trường và PGD&ĐT tổ chức.

Việc giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được Ban Đại diện CMHS quan tâm kịp thời. Trong năm học.

Đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường đã thường xuyên phân công theo dõi, dự các hoạt động giờ ăn thực tế tại nhóm lớp để có ý kiến trao đổi đóng góp, phối hợp cùng nhà trường thực hiện ngày càng tốt hơn về chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ, cũng như phối kết

hợp cùng giáo viên hình thành các nề nếp, thói quen, kỹ năng trong ăn uống cho con em mình. Đồng thời phối hợp cùng nhà trường, quan tâm và hỗ trợ cho việc phòng, chống trẻ suy dinh dưỡng, đây là một công việc cả phụ huynh và giáo viên đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và thực hiện một cách nghiêm ngặt những qui định yêu cầu trong các chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt hàng ngày và tăng cường chế độ thể dục, vận động cơ thể; do đó kết quả tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm cuối năm học còn dưới 2%.

Ngoài ra hội phụ huynh còn phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống các dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm cho trẻ với khẩu hiệu "*Ba không: Không dịch bệnh - không ngộ độc - không tử vong*" trong nhà trường, phối hợp cùng tổ chức cho phụ huynh cập nhật thường xuyên các kiến thức về phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ, để ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong nhà trường.

Tham gia cùng cô và trẻ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hoạt động tham quan, trải nghiệm các di tích lịch sử của địa phương, tổ chức các ngày lễ trong năm như tổ chức trung thu cho trẻ, trải nghiệm kỹ năng; phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục tới các bậc phụ huynh

c. Về chế độ hội họp, các hoạt động phong trào:

- Trường Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm, lớp và toàn thể phụ huynh học sinh trong trường cũng đã tham dự khá đầy đủ các buổi họp do nhà trường, lớp tổ chức, các ngày lễ hội của trường trong năm học.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024:

1. Về công tác tổ chức:

- Kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2023 - 2024 theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo số lượng và tiêu chuẩn quy định. Về tiêu chuẩn là những người có tâm huyết với con em, có điều kiện tham gia các kỳ họp, có khả năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cha mẹ học sinh toàn trường để phản ánh cho nhà trường, khả năng triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện của ban đại diện CMHS.

- Phân công trách nhiệm các thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh rõ ràng cụ thể tiếp tục phối hợp với nhà trường, phát huy vai trò là chiếc cầu nối giữa nhà trường với gia đình. Đặc biệt là xác định trách nhiệm của mình trước cha mẹ học sinh trong toàn trường và trước lãnh đạo địa phương, thực hiện đầy đủ các cuộc họp của ban đại diện CMHS theo quy định, cuộc họp của Ban đại diện CMHS toàn trường được tiến hành ít nhất 2 lần/năm học: Vào đầu năm

học, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu. Đối với cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo đúng chương trình hoạt động của năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% số cha mẹ học sinh đề nghị, hoặc do trường ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị.

2. Về việc tổ chức các hoạt động:

- Tạo điều kiện đầy đủ các phương tiện học tập cho con em, dành không gian cho các cháu có một môi trường học tập tốt, tạo điều kiện thuận lợi để con em tham gia học tập ở nhà, học tập và rèn luyện ở trường. Động viên con em mình đi học chuyên cần. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy của nhà trường.

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh tham gia các hội thi, giao lưu; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh ra lớp đảm bảo chỉ tiêu, hỗ trợ công lao động tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường.

- Đối với cha mẹ học sinh các lớp phải thường xuyên phối hợp và liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm bắt tình hình học tập của con em mình, trên cơ sở đó có kế hoạch theo dõi nhắc nhở động viên con em học tập, tránh tình trạng khoán trắng cho nhà trường, đồng thời phải có thái độ nghiêm khắc với con em trong học tập. Tham gia ký cam kết với nhà trường để cùng chăm sóc và giáo dục con em mình, chấp hành tốt và đóng góp đầy đủ các khoản đóng góp do nhà trường đã quy định cho con em. Đồng thời phản ánh trung thực ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của giáo viên, để nhà trường kịp thời điều chỉnh phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ phù hợp.

- Ban đại diện CMHS có mặt kịp thời để động viên phong trào giáo dục của nhà trường, phối hợp tốt với BGH và GV chủ nhiệm các lớp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường MN xã Hua Thanh năm học 2022 – 2023 và phương hướng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024.

T/M HỘI PHỤ HUYNH

Hội trưởng

4

Tinh
Lo' gia' Tinh